

Số : /TBKL-SNV

An Giang, ngày tháng 12 năm 2023

## **THÔNG BÁO KẾT LUẬN**

**Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động đối với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 01/11/2023**

Căn cứ Kế hoạch số 1139A/KH-SNV ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động hội, quỹ năm 2023.

Sở Nội vụ thông báo kết luận kiểm tra về tình hình tổ chức và hoạt động đối với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 01/11/2023.

### **I. KHÁI QUÁT CHUNG**

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang (*sau đây gọi tắt là Liên hiệp Hội văn nghệ*) là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và được giao 16 biên chế, cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và Văn phòng, các Hội, Phân hội chuyên ngành gồm: Văn phòng Liên hiệp Hội văn nghệ, Tạp chí Thất Sơn, Hội Kiến trúc sư, Phân hội Văn học, Phân hội Mỹ thuật, Phân hội Nhiếp ảnh, Phân hội Âm nhạc, Phân hội Sân khấu, Phân hội Múa, Phân hội Điện ảnh, Hội Văn học nghệ thuật 11 huyện, thị, thành.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang hoạt động theo Điều lệ và pháp luật có liên quan, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực văn học, nghệ thuật theo quy định của pháp luật. Liên hiệp Hội văn nghệ là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang. Hoạt động trong các lĩnh vực: tập hợp, đoàn kết các tổ chức thành viên, đồng viên, bồi dưỡng lực lượng hoạt động văn học nghệ thuật của địa phương không ngừng phấn đấu lao động sáng tạo, góp phần xây dựng nền văn học nghệ thuật tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

### **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA**

#### **1. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ hội đã được phê duyệt**

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang được thành lập theo Quyết định số 471/QĐ-TU ngày 11/9/1980 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Qua hơn 40 năm hoạt động, Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh hiện có hơn 530 hội viên hoạt động ở 8 chuyên ngành: Văn học, Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Múa, Điện ảnh và Kiến trúc.

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật Nhà nước, trực tiếp là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Điều lệ Hội được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 393/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang.

Hội có ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau Đại hội, Thường trực Liên hiệp Hội đã có kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đã được UBND tỉnh phê duyệt cùng với Điều lệ (sửa đổi, bổ sung). Đồng thời yêu cầu các Hội VHNT huyện, thị, thành triển khai kế hoạch Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đến hội viên tại địa phương. Riêng các phân hội chuyên ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm và cả nhiệm kỳ; căn cứ vào Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII và Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) mà xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động của phân hội và tiêu chuẩn xét giới thiệu kết nạp hội viên.

Tổng số Ban Chấp hành gồm 23 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 07 ủy viên, Ban Thường trực gồm 03 ủy viên và Ban Kiểm tra gồm 03 ủy viên.

Hoạt động Hội hiện nay chủ yếu là nhằm tập hợp, đoàn kết các tổ chức thành viên, đồng viên, bồi dưỡng lực lượng hoạt động văn học nghệ thuật của địa phương không ngừng phấn đấu lao động sáng tạo, góp phần xây dựng nền văn học nghệ thuật tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

## **2. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật**

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật cử hội viên tham dự các lớp tập huấn kiến thức pháp luật, mỗi năm 3 đợt, mỗi đợt 15 - 20 hội viên.

- Cử hội viên tham dự các buổi quán triệt nghị quyết, các lớp tập huấn chuyên đề (trực tuyến, trực tiếp) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

- Cung cấp thông tin đối với hội viên:

+ Các thông tin liên quan đến từng phân hội: Cung cấp thông tin cho Phân hội trưởng làm đầu mối phổ biến cho hội viên.

+ Các thông tin liên quan đến các cuộc thi văn học nghệ thuật trong và ngoài tỉnh đều đăng tải trên trang thông tin điện tử Văn nghệ An Giang của Liên hiệp các Hội VH-NT để hội viên nắm bắt.

- Ngoài ra, Liên hiệp các Hội VH-NT còn đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành khi triển khai học tập Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ tại địa phương tham gia. Đồng thời cũng thường xuyên tuyên truyền đến hội viên đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như Luật an ninh mạng, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Bộ quy tắc ứng xử của văn nghệ sĩ trên mạng xã hội...

### **3. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước**

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang không có tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, lãnh đạo Liên hiệp các Hội và hội viên tham gia vào hội đồng thẩm định các công trình, dự án liên quan đến các lĩnh vực văn học nghệ thuật trong và ngoài tỉnh, tham gia làm giám khảo cho các hội thi, hội diễn... Tham gia đóng góp ý kiến phản biện xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức.

### **4. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội**

Ngoài sự đầu tư của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật và tự thân hội viên tích cực sáng tác, Ban Thường trực Liên hiệp các Hội chủ động liên kết với một số ban ngành và địa phương tổ chức các cuộc thi, các trại sáng tác, các buổi biểu diễn, triển lãm theo chủ đề hoặc truyền thống hàng năm như:

- Phối hợp với Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật hằng năm.

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác VHNT thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trại sáng tác tại các Nhà sáng tác trên cả nước.

- Liên kết với các Liên hiệp các Hội VHNT khu vực ĐBSCL tổ chức các cuộc thi văn học, nghệ thuật cấp khu vực: truyện ngắn, bút ký, thơ, ca khúc, bài ca vọng cổ, triển lãm mỹ thuật, liên hoan ảnh nghệ thuật...

- Liên kết với Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Sư đoàn Bộ binh 330, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức Trại sáng tác, thực tế sáng tác bài ca cổ, ca khúc, văn thơ... về chủ đề người lính, hải quân nơi biên đảo.

- Liên kết với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức phát sóng các chương trình văn học, nghệ thuật, phổ biến tác phẩm mới, giao lưu tác giả.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các cuộc thi sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giải báo chí về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng)... Tổ chức Họp mặt giữa Lãnh đạo tỉnh và văn nghệ sĩ hằng năm vào dịp đầu xuân.

- Liên kết với Trung tâm văn hóa tỉnh tổ chức bồi dưỡng nâng cao CLB Nhiếp ảnh nghệ thuật thiếu nhi, tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật thiếu nhi, biểu diễn tác phẩm mới thể loại ca khúc, bài ca cổ, múa... phối hợp tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu hằng năm...

- Liên kết với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở các chuyên ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Âm nhạc và Sân khấu. Từ đầu năm 2017 đến nay liên kết này tạm gián đoạn do nguồn kinh phí phối hợp giai đoạn 2010 - 2015 đã kết thúc và chưa có quy chế phối hợp giai đoạn 2015 – 2020 từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

- Liên kết với Trường Đại học An Giang tổ chức buổi biểu diễn Múa, giới thiệu tác phẩm mới và triển lãm Mỹ thuật sinh viên, hội viên trẻ, giao lưu CLB Văn thơ...

- Liên kết với các địa phương trong tỉnh tổ chức trại sáng tác, thực tế sáng tác và các hoạt động VHNT để đưa hội viên thâm nhập thực tế tìm tư liệu và cảm xúc sáng tác, có nhiều tác phẩm giới thiệu quê hương đất nước con người An Giang đến công chúng.

- Phối hợp hỗ trợ đoàn văn nghệ sĩ tỉnh bạn đến An Giang tìm hiểu, thực tế sáng tác. Tổ chức đoàn văn nghệ sĩ An Giang đến các tỉnh bạn giao lưu học hỏi kinh nghiệm và thực tế sáng tác...

## **5. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội và điều lệ hội**

Các cấp Hội thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động Hội.

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật có thực hiện đảm bảo các quy định trong Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động hội và điều lệ hội; Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 393/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang.

Có xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật. Tuy nhiên, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang chưa ban hành quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong nội bộ, Quy tắc đạo đức trong hoạt động Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

#### **6. Khi thay đổi Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của hội, thay đổi trụ sở, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, hội phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền**

Trong giai đoạn kiểm tra từ ngày 01/01/2018 đến ngày 01/11/2023: Chức danh Chủ tịch và 02 Phó chủ tịch, Tổng thư ký của Liên hiệp các Hội và Điều lệ Hội có sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên ngày 30/12/2020, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang đã tổ chức đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó tại Đại hội đã bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của hội, sau đại hội, hội đã thực hiện Báo cáo kết quả đại hội và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) theo quy định.

- Trụ sở Liên hiệp các Hội từ năm 1986 đến nay chưa thay đổi.

#### **7. Chế độ thông tin, báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của hội hằng năm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội hoạt động**

Hàng năm Hội thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 7, Điều 24 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội.

Về chế độ hội họp: theo Điều lệ Hội thì Ban Chấp hành mỗi năm họp 02 lần, như vậy Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật có thực hiện chế độ hội họp Ban Chấp hành, tuy nhiên giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 01/11/2023, theo hồ

sơ cung cấp thi năm 2019 (1 lần), năm 2020 (2 lần), năm 2021 (1 lần), năm 2022 (1 lần) và năm 2023 (1 lần), cụ thể:

+ Năm 2019: họp 01 lần, vào ngày 20/01/2020 (thời gian họp trễ so quy định 06 tháng/lần).

+ Năm 2020: họp 02 lần, vào ngày 17/6/2020; 21/10/2020.

+ Năm 2021: họp 01 lần, vào ngày 28/6/2021.

+ Năm 2022: họp 01 lần, vào ngày 16/7/2022 (thời gian họp trễ so quy định 06 tháng/lần).

+ Từ đầu năm 2023 đến 30/11/2023: họp 01 lần, vào ngày 22/9/2023 (thời gian họp trễ so quy định 06 tháng/lần).

### **8. Khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội (nếu có)**

- Khen thưởng:

+ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Cờ Thi đua năm 2017.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng Cờ Thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” 05 năm liền năm 2013, 2014, 2015, 2016, và 2017.

- Kỷ luật: Trong giai đoạn kiểm tra từ ngày 01/01/2018 đến ngày 01/11/2023, Hội không có đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hội.

### **9. Kết quả hoạt động của Hội**

Hội thực hiện tốt các phong trào và các nhiệm vụ do hội cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương giao nhiệm vụ (thể hiện cụ thể nêu trong Báo cáo số 176/LHHVHNT-VP ngày 08/11/2023 của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang).

## **III. NHẬN XÉT VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ KIỂM TRA**

### **1. Kết quả đạt được**

Qua kiểm tra Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang, cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định trong Điều lệ hội.

### **2. Tồn tại, hạn chế**

- Việc thực hiện họp Ban Chấp hành mỗi năm họp 02 lần chưa đúng thời gian theo Điều lệ và Quy chế số 102/2021/BCH ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang nhiệm kỳ

2020 - 2025. Việc ghi biên bản họp Ban Chấp hành chung với các nội dung họp khác nên việc kiểm tra còn khó khăn.

- Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang chưa ban hành quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong nội bộ; Quy tắc đạo đức trong hoạt động Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang và Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

#### **IV. KIẾN NGHỊ**

Qua kết quả kiểm tra, Sở Nội vụ kiến nghị Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang thực hiện một số nội dung sau:

- Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang cần thực hiện tốt chế độ hội họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đúng Điều lệ đã được phê duyệt. Đồng thời, đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang ghi biên bản các cuộc họp Ban Chấp hành cần có cuốn sổ riêng, để việc lưu trữ và phục vụ trong công tác kiểm tra được thuận lợi hơn.

- Khẩn trương sớm ban hành quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong nội bộ; Quy tắc đạo đức trong hoạt động Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang và Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Trên đây là Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động đối với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 01/11/2023. Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền, tổ chức thực hiện các kiến nghị nêu trên, đồng thời có báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ (Thanh tra Sở) trước ngày 31/01/2024, để theo dõi việc thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (để b/c);
- Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Giám đốc SNV (để b/c);
- Lưu: VT, HSKT, NQT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Kim Bình**